



# Cause I Love You

Noo Phước Thịnh

Sáng tác: Đỗ Hiếu

Download tại Vnsheet.net

$J = 90$



Giờ người đang



bước bên ai không phải anh, giờ người đang



say bên ai không phải anh, chắc do



anh vô tâm hay tình em đã phai phôi nhạt nhòa. Giờ người bên



ai anh mong em sẽ vui, giờ người bên



ai anh mong em bình yên, để em



15  
thôi bận lòng anh sẽ ra đi vì em.

17  
Khép kín ký ức ấy vào tim, anh

18  
khép kín những nỗi nhớ dang dầy để ngày

19  
dài trôi mãi, anh sẽ thôi không u sầu.

21  
Cho anh thôi không nghĩ về em và

22  
cho anh thôi thao thức đêm dài, giờ còn ai kẻ bên còn ai đêm thâu

24  
nồng say. Lối cũ ấy ta đã cùng nhau kẻ

26  
vai bên nhau trao chiếc hôn đầu, sao giờ

27  
xa xôi quý hai đứa hai nơi phương trời.



29 Anh hoang mang nơi đáy vực sâu từ

30 khi em xa anh mang nỗi đau, muốn mang

31 nhưng anh biết em đã thôi không còn yêu. Giờ người đang

33 bước bên ai không phải anh, giờ người đang

34 say bên ai không phải anh, chắc do

35 anh vô tâm hay tình em đã phai phôi nhạt nhòa. Giờ người bên

37 ai anh mong em sẽ vui, giờ người bên

38 ai anh mong em bình yên, để em

39 thôi bận lòng anh sẽ ra đi vì em.

# Sheet Cause I love you, file .PDF

"1. Khép kín ký ức ấy vào tim"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Cause I love you của tác giả Đỗ Hiếu đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Cause I love you

- Tác giả: Đỗ Hiếu

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/728-cause-i-love-you>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](http://ivoicesoft.com)